
  
-ส าเนา- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าป ี พ.ศ. 2567 
           วันพุธ  ที่  11  ธันวาคม  2567 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายประสิทธิ์       อินทราพงษ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์       อินทราพงษ์  

2. นายสังวาร          สกุลพงษ์ รองประธานสภาฯ สังวาร          สกุลพงษ์  

3. นางสุณี              มูลจ่ัน สมาชิกสภา  อบต. หมู่   1 สุณี              มูลจ่ัน  
4. นายประสงค์        หมู่ศิริ สมาชิกสภา  อบต. หมู่   2 ประสงค์        หมู่ศิริ  
5. นายบุญเลิศ         สังข์เสน่ห์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่   3 บุญเลิศ         สังข์เสน่ห์  
6. นางอุบล             มะลิวัน สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 5 อุบล             มะลิวัน  
7. นายเจตน์สมบูรณ์      ใหญ่ประเสริฐ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 6 เจตน์สมบูรณ์     ใหญ่ประเสริฐ  

     8. นางอารีย์            ปังข า สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 7 อารีย์            ปังข า  
9. นายนรินทร์          มาตย์ทิพย์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 8 นรินทร์          มาตย์ทิพย์  

10. นางอุปสรา          คชพันธ์ เลขานุการสภา อบต.  อุปสรา          คชพันธ์  
        ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
     

         ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชอบ             แกล้งกล่ัน นายก  อบต.นาพันสาม ชอบ             แกล้งกล่ัน  

2. นายแก้ว             เอี่ยมสะอาด รองนายก อบต. นาพันสาม แก้ว             เอี่ยมสะอาด  

3. นายสุชาติ           ปานมะณี รองนายก อบต. นาพันสาม สุชาติ           ปานมะณี  

4. นายอุเทน           เอี่ยมสิน เลขานุการนายก อบต. อุเทน            เอี่ยมสิน  

5 นางชมภูนุช         มะลิลา หัวหน้าส านักปลัด ชมภูนุช         มะลิลา  

6. นางสาวปรีญาภรณ์  ทองย้อย ผู้อ านวยการกองคลัง ปรีญาภรณ์     ทองย้อย  

7. นางสาวรติมา        ตาละลักษณ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ รติมา            ตาละลักษณ์  

8. นางสาววิจิตรพร     ส้มเทศ นักพัฒนาชุมชน วิจิตรพร         ส้มเทศ  

9. นางสาวเมธาวี        วันเพ็ญ นวก. การเงินและบัญช ี เมธาวี            วันเพ็ญ  

10. นายณัฐพนธ์           ศรีสวัสด์ิ นักศึกษาฝึกงาน ณัฐพนธ์           ศรีสวัสด์ิ  

11. นางสาวดารินทร์       นิลห้อย นักศึกษาฝึกงาน ดารินทร์          นิลห้อย  

12. นางสาวอภิญญา    ศรีอ าพรรณ นักศึกษาฝึกงาน อภิญญา          ศรีอ าพรรณ  

13. นางสาววัลลภา         ไตรรัตน์ นักศึกษาฝึกงาน วัลลภา            ไตรรัตน์  
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เร่ิมประชุมเวลา  10.30  น. 
นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม มาพร้อมกันแล้ว 
ประธานสภา ฯ              ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่   1.   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์ ขอแนะน าข้าราชการท่ีโอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม                    
ประธานสภาฯ สังกัด  กองคลัง  นางสาวเมธาวี  วันเพ็ญ  นักวิชาการเงินและบัญชี  ได้โอนย้าย
 มาด ารงต าแหน่งต้ังแต่วันท่ี  1 พฤศจิกายน  2567 สมาชิกสภาองค์การบริหาร
  ส่วนต าบลนาพันสามและคณะผู้บริหารทุกท่าน ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะได้
 ท างานร่วมกันในโอกาสต่อไป  
ท่ีประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่   2.   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 / 2567 
นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์ ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ   สมัยท่ี      
ประธานสภาฯ  1 /2567 เมื่อวั นจันทร์  ท่ี   30  กันยายน  256 7   ขอให้สมาชิก      
 ทุกท่านตรวจดูตามเอกสาร  เมื่อได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  มีสมาชิกท่านใด
 จะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม   
ท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม  ดังกล่าวข้างต้น   

ระเบียบวาระที่         3.2 เร่ืองก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  2568  และก าหนด 
ประธานสภาฯ  สมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญประจ าปี 2569 สมัยแรก   
  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง 
นางอุปสรา  คชพันธ์    เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
เลขานุการสภาฯ   ว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.  2547  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  3   
    พ.ศ. 2565  ข้อ  21  ได้ระบุว่าการก าหนดจ านวนสมัยประชุมประจ าปี   
    ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย        
    ในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย  
    ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาใน
    ท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี   โดยให้น าความใน  ข้อ  11      
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม                  
    ซึ่งข้อ  11 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบล ก าหนดว่าปีนั้น  จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปี   กี่สมัย  แต่ละสมัยของปี
    นั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
    ประชุมสามัญ  ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน     
   ท้ังนี้จากการประชุมสภาเมื่อ  วันอังคารที่  1 5  ธันวาคม  256 6  ท่ีประชุม      

  มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจ าปี  256 7 เป็น  4 สมัย  คือ  
   สมัยท่ี  1  ระหว่างวันท่ี  1 - 15  กุมภาพันธ์  2567              

  สมัยท่ี 2  ระหว่างวันท่ี  1 - 15  มิถุนายน  256 7  สมัยท่ี  3  ระหว่างวันท่ี     
  9  – 23 สิงหาคม 2567 สมัยท่ี  4  ระหว่างวันท่ี  1 – 15  ธันวาคม  2567
  ขอเชิญท่านประธานสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 

นายประสิทธิ์  อินทราพงษ์   ตามท่ี  เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงมานั้น  ขอ ความเห็นจากท่ีประชุมสภาฯว่าควรก าหนด 
ประธานสภาฯ   สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจ าปี  2568  กี่สมัย  จะเริ่มประชุมสมัยประชุม

  แต่ละสมัยเมื่อใด  มีก าหนดกี่วัน  และก าหนดวันเริ่มประชุมประจ าปีสมัยแรกของ
  ปี  พ.ศ.  2569  ว่าช่วงใด  และมีก าหนดกี่วัน 
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นายประสงค์  หมู่ศิริ  ขอให้ก าหนดสมัยการประชุมสภาเป็น  4  สมัย  แต่ละสมัยมีก าหนด  15  วัน 
ส.อบต. หมูท่ี่  2    สมัยท่ี  1  ระหว่างวันท่ี    1 - 15    กุมภาพันธ์   2568 
  สมัยท่ี  2  ระหว่างวันท่ี   16 - 30   มิถุนายน     2568 
   สมัยท่ี 3  ระหว่างวันท่ี     9 - 23   สิงหาคม      2568                           

 สมัยท่ี  4  ระหว่างวันท่ี     ๑ – 15   พฤศจิกายน  2568   
  และสมัยแรกของปี  2569  ระหว่างวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ์  2569 
นายประสิทธิ์  อินทราพงษ์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
นายเจตน์สมบูรณ์ ใหญ่ประเสริฐ เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 2 ว่าเห็นก าหนดสมัยประชุมสภา           
ส.อบต. หมู่ท่ี  6   เป็น 4 สมัย  แต่ละสมัยมีก าหนด  15  วัน  ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น    
นายประสิทธิ์  อินทราพงษ์ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี  256 8  เป็น  4  สมัย  

ระเบียบวาระที่          4   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  เร่ืองรายงานติดตามและประเมินผลแผนประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  
นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์   ขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจงรายละเอียด                 
ประธานสภาฯ               
นางอุปสรา  คชพันธ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                                     
เลขานุการสภาฯ             ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ  29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้  (3) รายงานผลและเสนอความเห็น   
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประกาศผลการติดตามและ
ประเมิน  ผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศ  
โดย เปิดเผย  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี             
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดยก าหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามประเมินผล        
เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจการโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณ
ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  และผลการด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ  และการใช้จ่ายเงินหรือไม่  

ท่ีประชุม   รับทราบ  
นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์ ขอ เชิญเลขานุการสภา  ช้ีแจงรายละเอียดการติดตามประเมิ นผล แผน        
ประธานสภาฯ ประจ าปี  2567 
นางอุปสรา  คชพันธ์  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน องค์การบริหารส่วนต าบล          
เลขานุการสภาฯ   นาพันสาม  ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผน 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  256 7 โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้      
  จ่ายงบประมาณ  ในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปี   
  งบประมาณ 2567  (ขอให้สมาชิกทุกท่านดูตามเอกสาร) 
  ยุทธศาสตร์ที่   1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  ยุทธศาสตร์ที่   2  ด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่   3  ด้านการพัฒนา ด้านพาณิชยกรรม การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 
                        พอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม   
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 ยุทธศาสตร์ที่     4  ด้านการพัฒนาด้านศึกษาศาสนาศิล ปวัฒนธรรม ประเพณี
 ยุทธศาสตร์ที่   5  ด้านกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กรและการ  
       มีส่วน ร่วมของประชาชน  
 โดยแต่ละยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้ด าเนินการตาม  
 โครงการท่ีได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแผนพัฒนา   
 ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกโครงการ     
 โดยภาพรวมพบว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้มี
 การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยในปีงบประมาณ  2567  ได้จัดท า
  โครงการไว้ทั้งหมด 175  โครงการด าเนินการจริง 32  คิดเป็น 18.29  %  
นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดูตามเอกสารรายงานติดตามและประเมินผลแผน                
ประธานสภาฯ            ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256 7  เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ดูตามเอกสารรายงาน
  ติดตามและประเมินผลแผนแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่   ถ้าไม่มีขอ
  มติท่ีประชุม  
ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่   4.2 เร่ืองรายงานผลการด าเนินงานการจัดเก็บรายได้ประจ าปีงบประมาณ  2567 
นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์  และรายงานรายรับ – รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2568   
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้อ านายการกองคลัง   ช้ีแจงรายละเอียด 
นางปรียาภรณ์  ทองย้อย  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามท่ี  กองคลัง องค์การบริหาร
ผู้อ านวยการกองคลัง  ส่วนต าบลนาพันสาม ได้ด าเนินการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ  256 7       
    จากจ านวนผู้ท่ีอยู่ในข่ายต้องช าระภาษี  และค่าธรรมเนียมท้ังหมดในทะเบียนคุม
    และจ านวนผู้ช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ท่ีมาช าระภาษีจริง  โดยองค์การ
    บริหารส่วน ต าบลนาพันสามจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมได้ท้ังหมด  ดังนี้ 
    1. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  เป็นเงิน 112,303.73.– บาท 
    (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)  
    2. ภาษีป้าย เป็นเงิน 21,318.-บาท  
    (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)  
    3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  รวมท้ังส้ิน
    เป็นเงิน 88 ,800.– บาท (แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)    
    4.ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือ 
    สะสมอาหาร เป็นเงิน 17 ,850.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
    5.ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือ
    พื้นท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร เป็นเงิน 12 ,400.-บาท 
    (หนึ่งหมื่นสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  
    6.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ                 
    เป็นเงิน 400.-บาท (ส่ีร้อยบาทถ้วน)  
    7.ค่าใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน เป็นเงิน 1 ,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
    รวมภาษีท่ีจัดเก็บเอง  เป็นเงิน 254,071.73.- บาท (สองแสนห้าหม่ืนสี่พัน 
    เจ็ดสิบเอ็ดบาท เจ็ดสิบสามสตางค์) ขอให้สมาชิกทุกท่านดูตามรายละเอียด 
    นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ท่ีประชุม   รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่              4.3 เร่ือง รายงานผลการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง         
นายประสิทธิ์  อินทราพงษ์ ส่วนท้องถ่ิน (LPA)  ประจ าปี  2567 
ประธานสภาฯ   (ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด  ช้ีแจงรายละเอียด) 
นางชมภูนุช มะลิลา    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
หัวหน้าส านักปลัด  ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี  พ.ศ. 2567      
    ได้ลงพื้นท่ีตรวจประเมินเมื่อวันท่ี 1   สิงหาคม  2567  การตรวจประเมิน 
    ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี  พ.ศ. 2567              
    ได้ด าเนินการตรวจประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประกอบกับอ าเภอเมืองเพชรบุรี  
    ได้แจ้งผลการประเมินการตรวจดังกล่าวข้างต้นแล้ว นั้น   
    ส านักปลัด  จึงขอรายงานผลการตรวจประเมินฯ และข้อเสนอแนะจาก 
    คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการท างาน   
    ในปีต่อไป ดังต่อไปนี้      
    ด้านท่ี 1 การบริหารจัดการ หัวข้อการประเมิน 5  ตัวชี้วัด  คะแนนเต็ม  25   
    คะแนน คะแนนท่ีได้  24  คิดเป็นร้อยละ 96 

   ด้านท่ี 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หัวข้อการประเมิน  2  ตัวชี้วัด      
    คะแนนเต็ม  40  คะแนน  คะแนนท่ีได้  40  คิดเป็นร้อยละ 100 

   ด้านท่ี 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง หัวข้อการประเมิน 5  ตัวชี้วัด     
    คะแนนเต็ม  60 คะแนน  คะแนน  55  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.67 

   ด้านท่ี 4 การบริการสาธารณะ หัวข้อการประเมิน  7  ตัวชีวัด  คะแนน เต็ม       
    225  คะแนน  คะแนนท่ีได้ 207  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 92 

   ด้านท่ี 5 ธรรมาภิบาล หัวข้อการประเมิน   3  ตัวชี้วัด  คะแนนเต็ม                   
    15  คะแนน  คะแนนท่ี  ได้  15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100   
ท่ีประชุม                            รับทราบ  

ระเบียบวาระที่              4.4 รายงานผลการประเมินคุณธรรม   และความโปร่งใสในการ          
นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์  ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITAประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด  
นางชมภูนุช  มะลิลา    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหน้าส านักปลัด  นาพันสาม ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
  ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567        
  กับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  
  การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานท่ี 
  เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับการประเมินท่ีสูงขึ้นเพียงเท่านั้น  
 

 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 256 7   
ท้ัง 5   ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   คะแนนเต็มท้ังส้ิน  340 คะแนน   ได้
คะแนน  319 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 93.822  ผลการประเมินประสิทธิภาพขอ งองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพันสาม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก   และในการตรวจครั้งนี้  ทีมประเมินได้
ให้ค าช้ีแนะและข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้ารับการตรวจของแต่ละด้าน   ได้น าไปปฏิบัติให้ครบถ้วน  
ตามข้อส่ังการและระเบียบของทางราชการก าหนดในแต่ละด้าน  ในส่วนท่ีต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ  แต่ละกองงานได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ด าเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน  
ตามระเบียบของทางราชการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป    
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  แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรมและ
  ความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินการท่ีมุ่ง     
  ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนร่วมเป็นส าคัญลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต
  และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ  บรรลุ
  เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 21        
  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   พ.ศ.2561-2580) ส านักงาน 
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้สรุปและ 
  อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงาน  
  ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ส านักปลัด  จึงขอรายงาน  ผลสรุป 
  การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
  ภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ในภาพรวมมีระดับคะแนน  
  99.70 จัดอยู่ในระดับผ่านดีเย่ียมเทียบเท่าระดับ AA โดยนายกชอบ  แกล้งกล่ัน 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้ไปรับรางวัลเมื่อวันท่ี                
  9  พฤศจิกายน  2567  ณ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี   
ท่ีประชุม  รับทราบ  

นายประสิทธิ์  อินทราพงษ์  4.5 เร่ืองรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนประจ าปี  2567 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภา  ช้ีแจงรายละเอียด 
นางอุปสรา  คชพันธ์  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   ได้ขออนุมัติในการด าเนินการ
จ้างเหมาเลขานุการสภาฯ  จัดท ารายงานการประเมินผลความพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ตาม 
    แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการซึ่งมีหัวข้อการ 
    บริการงานในการประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจ  ดังนี้  1.งานการขออนุญาต
    ก่อสร้างอาคาร 2.งานด้านการศึกษา(ความปลอดภัยและการดูแลเด็กของของ 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) 3. งานสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทาง 
    สังคม 4. งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  5. งานด้านส่ิงแวดล้อมการจัดการ 
    ขยะมูลฝอยและขยะในครัวเรือน  กับทางมหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา  
    อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  เป็นผู้ท าการประเมินแบบส ารวจความ 
    พึงพอใจในการบริหารงาน  อบต. ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม   
    โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วรพงษ์  
    เป็ นผู้ด าเนินการท าการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี 
    ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  อ าเภอเมือง  
    จังหวัดเพชราบุรี  โดยขออนุมัติเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ 256 7  งบประมาณต้ังไว้ จ านวน  30 ,000 บาท           
    (-สามหมื่นบาทถ้วน-)  เบิกจ่ายไป  23,000.- บาท  
    โดยขอสรุปผลการประเมินส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม มีดังต่อไปนี้ ตามกรอบงานท่ีประเมิน 4  
    ด้าน โดยเฉล่ียแล้ว ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความ 
    พึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ 
    ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความ 
    พึงพอใจคุณภาพการให้บริการในระดับมากท่ีสุด คือ งานควบคุมและป้องกัน 
    โรคติดต่อร้อยละ 97.76 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5  
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    (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) รองลงมา คือ งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
    ร้อยละ 97.14 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 
    80 ขึ้นไป) งานด้านสงค์เคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร้อยละ  
    96.55 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้น 
    ไป) งานด้านการศึกษา (ความปลอดภัยและการดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก 
    เล็กในสังกัด) ร้อยละ 92.28 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5  
    (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) และงานด้านส่ิงแวดล้อมการจัดการขยะมูลฝอยและ
    ขยะในครัวเรือน ร้อยละ 95.81 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 
    (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) ตามล าดับ  

ระเบียบวาระที่            5        เรื่องอื่น  ๆ   
นายประสิทธิ์ อินทราพงษ์           มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น  ๆ  จะเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
นางอารีย์  ปังข า   ขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง ดี 18  ตรงหมู่ท่ี  7  
ส.อบต. หมู่ท่ี 7   บ้านคลองใหญ่ (หรือสะพานแดง)  เนื่องจากมีประชาชนท่ีใช้สัญจรไปมา 
    เดือดร้อน  เนื่องจากขณะนี้สะพานดังกล่าวมีการช ารุดเสียหายถ้าไม่ได้รับการ 
    ซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้  
นายชอบ  แกล้งกล่ัน  จะให้ช่างไปส ารวจประเมินราคาและด าเนินการให้ต่อไป  
นายก อบต. 
นางสาวรติมา  ตาละลักษณ์ ด้วยวันเสาร์ที่  11  มกราคม  2568  เป็นวันเด็กแห่งชาติ  
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติขึ้น  
    ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้า
    ร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับเด็ก  ๆ  
    ท่ีมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  
ท่ีประชุม   รับทราบ  
นางอุปสรา  คชพันธ์  ตามท่ีกระทรวงพลังงานโดยส านักงานพลังงานจังเพชรบุรี ได้เปิดรับสมัคร อปท. 
    เพื่อร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการจัดท าโครงการด้าน 
    พลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน  ประจ าปี 
    งบประมาณ  2568  โดยให้เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุน 
    จากส านักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี  ในปีงบประมาณ  2569  งบประมาณ   
    อบต. ละไม่เกิน  100,000.-  บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  โดยสามารถจัดซื้อ 
    เป็นเตาซุปเปอร์อั้งโล่  หลอดไฟ LED  ให้กับประชาชนต าบลนาพันสาม  ส าหรับ
    ประชาชนกลุ่มเปราะบาง   อบต. ใดประสงค์ขอรับการสนับสนุนให้บรรจุ 
    โครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
    ต่อไป  
ท่ีประชุม   รับทราบ  
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นายประสิทธิ์  อินทราพงษ์ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น  ๆ  อีกหรือไม่       
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี  ขอปิดการประชุม  และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุม  
  โดยพร้อมเพรียงกัน                                                                                               
         เลิกประชุมเวลา  11.50น.   
 
         (ลงช่ือ)    อุปสรา     คชพันธ์                               (ลงช่ือ)   เจตน์สมบูรณ์    ใหญ่ประเสริฐ)  
                  (นางอุปสรา  คชพันธ์)           (นายเจตน์สมบูรณ์  ใหญ่ประเสริฐ                                    
        ผู้จดรายงานการประชุมฯ                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

        (ลงช่ือ)  นรินทร์     มาตย์ทิพย์                                  (ลงช่ือ)     บุญเลิศ     สังเสน่ห์  
               (นายนรินทร์     มาตย์ทิพย์)                                     (นายบุญเลิศ     สังข์เสน่ห์)                              
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

เรียนท่านประธานสภาฯ 
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 ครั้งท่ี  1      
เมื่อศุกร์ ท่ี  11  ธันวาคม พ.ศ. 2567  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  ได้พิจารณาตรวจรายงาน  
การประชุมสภา  อบต. นาพันสาม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  /2567  เมื่อวันจันทร์ ท่ี  30 กันยายน  2567      
ท่ีประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย  ดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
     (ลงช่ือ  ประสิทธิ์     อินทราพงษ์      ประธานสภาฯ 
                                                        (นายประสิทธิ์     อินทราพงษ์) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
               
 
                                                                   

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                  

 

 

    

    
 

  



 

 

 

 

 

 

                                     

 

  
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


